

หนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อชาวล้านนา

ดอยตุง

ปีที่ 1 ฉบับที่ 22 ประจำปักษ์แรกเดือนเมษายน 2549 ราคา 10 บาท



"น้องเจน"

ฉบับนี้มากับความแปรปรวนของฟ้าฝน ร้อนๆ หนาวๆ ทั้งดินฟ้าอากาศแล้วก็ การเมือง แต่ "ขุนริน" ก็ยังมีความ เพลิดเพลิน น่ารักรๆ ของแควดวง บ้านเทิง...มาบอกเล่าเหมือนเช่น เคย ..๕.. รับลมร้อนด้วยฟิวร์ สุดสวยใหม่ถอดด้าม เยี่ยม อ่อง จากโรงแรมแสนภู



ชอกแซก บ้านเทิง

เพลส "น้องเจน" เจนจิรา จิงมาดา ที่ทั้งผลึกทั้งคัน โดยสาวสวยสองพันปี อย่าง "เจ็อ้อย" พวงทอง เศรษฐิน ผู้จัดการฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์ สงสัยซัมเมอร์นี้ งานที่แสนภูเพลส คงต้องสิ้นจนไม่มีห้องให้พักเป็นแน่ เพราะมีทีมงาน ทั้งสวย ทั้งมีคุณภาพ "ขุนริน" แว่วๆ มาว่า บอสใหญ่ใจดี อย่าง "เฮียเล็ก" ถ้าถึงจะสมรมนาคุณให้ แต่เอ!! ไม่รู้ว่า จะขึ้นเงินเดือนให้ หรือว่าจะขยับตำแหน่งขึ้นให้มากกว่าเดิม ข่าวดิเป็นเช่นไร "เจ็อ้อย" ก็อย่าลืมหกนุ กริ่งกร้างบอกกล่าว "ขุนริน" ด้วย นะครับ แต่เอ! หรือจะให้ "น้องเจน" โทรบอกก็ได้เนอะ ..๕.. ผ่าน

ไปอีกขวบปี สำหรับ "เจ็เยาว์" นงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบริรินทร์ ที่แอบซุ่มพาพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ทั้งฟิวร์ และน้องๆ สื่อมวลชน รวมกว่า 20 ชีวิต หลบลมร้อนไปฉลองวันเกิดที่ร้านระเบียบริมกก (ตรงข้ามโรงแรมดุสิตฯ) เมื่อ 31 ที่ผ่านมา งานนี้สนุกสนานกันเต็มเหนี่ยว สีสันในงานเพียบ ทั้งน้องๆ นางแบบ ที่ "เจ็เยาว์" นำมาอวดโฉม ทั้งพี่ๆ น้องๆ ฟิวร์ ที่แสนจะน่ารัก งานหน้าปีหน้าก็อย่าลืมหกนุ "ขุนริน" อีกนะครับกะผม ..๕.. จากนักจัดรายการแสนสวย แปลงร่างไปเป็นนักประชาสัมพันธ์คนเก่ง ก็คงไม่ใช่ใครที่ใหม่ก็ "น้องแต้ม" เนตรทราย จินะราช คาเห็นไซ้ใหม่ "เสี่ยกาน" ..๕.. ว่า!ฉบับนี้พื้นที่หมดออกแล้ว ฉบับนี้ "ขุนริน" สวัสดิ์ก่อนแล้วกัน.



นงเยาว์



เจ็กรณ์



น้องกึ่ง

ประชา สัมพันธ์จากรั้ว มฟล. เก่งๆ อย่างนี้ "ขุนริน" ถึงว่าทำไมระยะหลังๆ งานประชาสัมพันธ์ของ มฟล. จึงไม่มีที่ติ ว่าๆ ก็อย่าลืมหกนุ "ขุนริน" ออกท่องเที่ยวบ้างก็จะดีกว่านี่นะจ๊ะ "ที่เดิม" "ที่ประจำ" ก็ได้เนะน้องนะ "ขุนริน" พร้อม ..๕.. ทานของคิดตำแคง จนต้องหามส่งโรงพยาบาลซะแล้ว ไม่รู้ว่า "เจ็กรณ์" ธัญญลักษณ์ ศรีวิชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงแรมอินคา ไปทำอิท่าไหน ทานอะไรผิดเข้าไปจนต้องถึงมือ "ขุนริน" ช่วยหามส่งโรงพยาบาลว่ากันว่าเจ้าหล่อนคืนแอบไปทาน "น้ำพริกผักนึ่ง" "ขุนริน" ว่าแล้ว ช่างเผือกอย่างคุณพี่มันแพ "น้ำพริกผักนึ่ง" หันมาทานแกงเขียวหวานกับ "ขุนริน" จะดีกว่านะ จาบอกให้ ..๕.. จบใหม่ไฟแรง แดมพทพาคความน่ารักมาเต็มเหนี่ยว ความสามารถก็คงไม่ต้องพูดถึงสำหรับ "น้องกึ่ง" พันทิวา หล้าเซียงของ ประชาสัมพันธ์คนสวยจากโรงแรมดุสิตฯ ที่ "เจ็



น้องแต้ม



น้องต๊อ

จิม" นารีรัตน์ วิเศษโกทา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์ เอ่ยปาก การ์นติ "ขุนริน" ก็แอบเห็นความสามารถ ยังไงซะ "น้องกึ่ง" ก็อย่าทำให้พี่ๆ ผิดหวังนะจ๊ะ ..๕.. "เสี่ยโน" แห่ง เดอะสตาร์ และ เดอะออเร็น เปิดร้านมานานนับปี ร่ำรวยกันใหญ่ ร้อนนี้ถึงคราวเอาใจลูกค้าด้วยการเพิ่มเติมสาวสวยหน้าตาสดใส น่ารัก มาคอยสร้างสีสันให้กับลูกค้า ที่ว่าน่ารักสดใสอย่างนี้ต้องยกให้ "น้องต๊อ" ที่สามารถมัดใจหนุ่มใหญ่อย่าง "เสี่ยกาน" ได้อย่างอยู่หมัด ว่าๆ "ขุนริน" คงต้องยกโขยงสื่อมวลชนทั้งหนุ่มน้อย หนุ่มใหญ่ไปเยี่ยมเยือนเสี่ยแล้ว เพราะว่าสิบปากว่าคงไม่ทำ